

Các Bài Học Học Được Từ Sách Giê-rê-mi



Đọc Kinh Thánh Nghiên Cứu Tuần Này: Giê-rê-mi 2:13; Giê-rê-mi 6:20; Giê-rê-mi 7:1-10; Ma-thi-ơ 9:12; Phục truyền 6:5; Giê-rê-mi 10:1-15; Giê-rê-mi 23:1-8.

Câu Gốc: “Đức Giê-hô-va phán: Này, những ngày đến, bấy giờ ta sẽ dấy lên cho Đa-vít một Nhánh công bình. Ngài sẽ cai trị làm vua, lấy cách khôn ngoan mà ăn ở, làm sự chánh trực công bình trong đất” (Giê-rê-mi 23:5).

Hôm nay chúng ta đã đến phần cuối cùng của sách Giê-rê-mi. Quả là một chuyến đi dài mà chúng ta đã cùng đi với nhà tiên tri, và theo ông đi qua những thăng trầm của lịch sử con dân Chúa.

Như các tiên tri của Kinh Thánh, Giê-rê-mi không viết những lời kêu gọi, nhắc nhở hay khuyến cáo cho một thế giới trống không. Những lời ông viết là lời của Đức Giê-hô-va cho dân tộc ở tại một thời điểm của lịch sử.

Trong nhiều phương diện, hoàn cảnh của Giê-rê-mi khác với hoàn cảnh của chúng ta ngày nay. Nhưng các nguyên tắc được ghi lại trong sách của ông cũng là cùng những nguyên tắc mà làm con dân Đức Chúa Trời chúng ta cũng phải áp dụng cho dầu ở thời đại hay thế kỷ nào.

Đó là nguyên tắc của lòng trung tín với Đức Chúa Trời và vâng giữ các mạng lệnh của Ngài. Đó là nguyên tắc của một lòng tin thật, một lòng tin đặt để trong tâm hồn chứ không chỉ là những nghi lễ rỗng tuếch. Đó là nguyên tắc biết nghe lời khi bị khuyến cáo và sửa trị, cho dầu là vào lúc chúng ta chẳng muốn phải nghe những lời ấy. Và còn nhiều nguyên tắc khác nữa mà chúng ta đã học được trong ba tháng qua.

Tuần này chúng ta sẽ học một vài bài học rút ra từ sách Giê-rê-mi. Đó là các bài học dạy chúng ta biết về tình yêu thương Đức Chúa Trời có cho con dân Ngài khi Ngài khuyến cáo họ về những điều nguy hiểm họ sẽ gặp phải nếu họ không biết vâng lời.

Đức Giê-hô-va Của Giê-rê-mi

Người Cơ Đốc Phục Lâm hiểu rằng một điểm vô cùng quan trọng mà cuộc thiện ác đấu tranh phải định đoạt. Ấy là, “Cá tính của Đức Chúa Trời là gì?” “Đức Chúa Trời thật sự như thế nào?” “Ngài có phải là một Đấng hà khắc như Sa-tan đã cố tình muốn người ta tin như vậy hay không?” hay, “Ngài là một Người Cha nhân từ yêu thương con cái Ngài hay không?” Đây là những câu hỏi rất quan trọng của toàn vũ trụ. Bởi vì, chung qui, cuộc sống của chúng ta sẽ ra thế nào nếu Đức Chúa Trời là một Đấng bạo tàn và bất công? Câu hỏi phải có lời giải đáp. May mắn thay lời giải đáp đã trả lời câu hỏi ấy của con người tại chân thập tự giá!

“Đừng bao giờ quên rằng quyền năng vô song của Đức Chúa Giê-su đã tạo dựng nên thế gian và toàn vũ trụ. Ngài là Con Yêu Dấu của Đức Chúa Trời, là Vua Oai Quyền của thiên đàng, và các thiên sứ suy tôn Ngài. Ngài đã hạ mình xuống trần gian chỉ vì lòng yêu thương loài người đã sa ngã. Ngài nhận chịu tội lỗi và sự nhục nhã của tội lỗi đến nỗi Đức Chúa Trời phải quay mặt không muốn nhìn. Sự đọa đày do tội lỗi mang đến thế gian này làm lòng Chúa đau đớn, và tội lỗi đã giết Ngài trên thập tự giá. Đấng Tạo Hóa, Đấng Cai Trị của mọi sanh linh trên trần gian đã nhin nhục gạt bỏ sự vinh quang và tôn trọng của Ngài để chịu làm người thấp hèn, vì lòng yêu người vô bờ của Ngài. Sự hy sinh của Ngài luôn luôn khích động lòng tôn thờ của toàn vũ trụ.” – Phỏng trích Ellen G. White, *The Great Controversy* (Thiện Ác Đấu Tranh) trang 651.

Bản chất và cá tính của Đức Chúa Trời được thể hiện thế nào qua các câu sau đây? Giê-rê-mi 2:13; Giê-rê-mi 5:22; Giê-rê-mi 11:22; Giê-rê-mi 31:3; Giê-rê-mi 3:7.

Các câu trên chỉ là một vài trong rất nhiều thí dụ để được ghi lại trong sách Giê-rê-mi để dạy chúng ta biết gì về bản chất và cá tính của Đức Chúa Trời. Ngài là Khởi Đầu của sự sống, là Đấng Tạo Hóa oai quyền, là Đức Chúa Trời của sự phán xét, là Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta vô ngần nên Ngài đã không biết bao lần kêu nài chúng ta hãy ăn năn và quay bỏ đường lối cũ là con đường đưa người ta đến chỗ bị diệt vong.

Hãy nghĩ đến những bằng chứng nào của đời bạn cho thấy bản tính yêu thương của Đức Chúa Trời.

Các Nghi Lễ Hình Thức Giả Tạo Và Tội Lỗi

Sách Giê-rê-mi dạy chúng ta rằng Đức Giê-hô-va không muốn loài người làm những nghi thức lễ nghi rườm rà nhưng rỗng tuếch do loài người đặt ra. Các lễ nghi này kèm chế cuộc sống con người. Nhiều người tin rằng làm những nghi lễ này sẽ che dấu tội lỗi của họ hoặc cất tội khỏi họ.

Tiên tri Giê-rê-mi phải đối đầu với một nhóm người, có cả những người lãnh đạo và thầy tế lễ nữa, mà họ tin rằng vì họ là dòng dõi của Áp-ra-ham, nên họ là những người đã được Đức Chúa Trời tuyển chọn.

Hãy Đọc Giê-rê-mi 6:20 và 7:1-10. Chúng ta học được gì để áp dụng các nguyên tắc này vào đời sống tin kính của mình và đi theo con đường Chúa muốn chúng ta đi?

Nếu ai muốn tìm bằng chứng thế nào là “ân điển rẻ tiền” thì các câu Giê-rê-mi 7:9,10 là các câu bạn cần biết. Dân sự làm đủ điều gian ác và tội lỗi. Xong rồi họ trở lại đền thờ để “thờ lạy” một Đức Chúa Trời chân thật và họ cho rằng vì vậy, Ngài đã tha hết các tội lỗi của họ rồi. Đức Chúa Trời không để cho người ta nhạo báng Ngài như vậy đâu. Nếu các người này không thay đổi đường lối của họ, họ sẽ phải đối diện với sự phũ phàng trong ngày phán xét.

Những người này sống trong sự giả dối. Họ tưởng rằng họ có thể tự nhận lấy sự tha thứ của Đức Chúa Trời và tiếp tục sống và làm gì họ muốn mà chẳng cần phải giữ phần giao ước của họ.

Các lời cảnh báo của Giê-rê-mi khác với các lời Đức Chúa Giê-su phán trong Ma-thi-ơ 9:12 như thế nào? Tại sao rất quan trọng là chúng ta phải nhận biết sự khác biệt ấy?

Tôn Giáo Tự Tâm

Phần lớn sách Giê-rê-mi là lời tiên tri cho một quốc gia, một nhóm người mà ông đã gọi là những kẻ được chọn. Nhưng sự Cứu Rỗi là một vấn đề rất riêng tư, không phải là của riêng một nhóm người nào cả. Chúng ta không được cứu “cả đám”. Giống như trong thời kỳ của hội thánh thời Tân Ước, quốc gia Giu-đa của thời kỳ Giê-rê-mi là sự tập hợp của nhiều cá nhân. Mỗi một cá nhân có một mức độ tin kính khác nhau, và có một mối tương quan riêng với Đức Chúa Trời của mình. Bởi vậy khi chúng ta đọc lời Đức Chúa Trời tuyên phán trong Phục truyền Luật lệ Ký 6:5, “Người phải hết lòng hết ý và hết sức mà yêu mến Đức Chúa Trời người”, chúng ta biết đó là lời phán truyền cho toàn dân sự. Nhưng đồng thời chúng ta biết chữ “người” ở đây nói đến từng mỗi một cá nhân.

Mỗi một người tín đồ phải hiểu rằng không một ai có thể tin Chúa, phục vụ Chúa, thờ lạy Chúa thế cho chúng ta được!

Tại sao Giê-rê-mi 17:7; Giê-rê-mi 17:10; Giê-rê-mi 29:13; và Giê-rê-mi 9:23, 24 nói về sự quan trọng của một người bước đi theo đường lối của Đức Giê-hô-va?

Cả Cựu Ước lẫn Tân Ước đều nói về hội thánh của Đức Chúa Trời là một nhóm người. Nhưng sự thật chúng ta phải ghi nhớ là sự trung thành, vâng phục, thông công, và hiến cả đời mình cho Đức Chúa Trời là một quyết định của riêng mỗi cá nhân.

Không ai nghi ngờ gì việc linh hồn mình có được cứu hay không là trách nhiệm của mỗi cá nhân. Tuy nhiên chúng ta có thể làm gì nhắc nhở, thúc giục người khác để họ cũng sẽ tăng trưởng mối tương quan của họ với Đức Chúa Trời và cho cơ hội linh hồn họ cũng được cứu? Trong vòng những người bạn giao tiếp, có ai bạn nghĩ là bạn có thể nói lời thúc giục họ được không?

Các Thần Tượng Giả Dối

Hãy Đọc Giê-rê-mi 10:1-15. Một trong các tội ác nào mà dân sự đã cứ tiếp tục tái phạm?

Những lời Giê-rê-mi nói đây diễn tả thật rõ ràng sự khác biệt giữa các thần tượng mà người ta thờ và Đức Chúa Trời của muôn loài. Tuy sự khác biệt thật tỏ tường nhưng ngày hôm nay con người vẫn tiếp tục phạm tội này.

Có thể chúng ta không phạm tội thờ lạy những tượng thần do tay người đục xẻo hay nắn nót và sơn son trét vàng như của thời Giê-rê-mi, nhưng chúng ta cũng có thể đang thờ những thần tượng giả dối. Các thần tượng của thời kỳ hiện đại có thể là bất kỳ điều gì mà chúng ta trân quý hơn là Đức Chúa Trời! Những gì mà chúng ta tôn thờ (tôn thờ không có nghĩa là quì gối thờ lạy hay cầu nguyện cùng) đã trở thành thần tượng của chúng ta. Thì chúng ta đã phạm tội thờ các thần khác rồi.

Những điều gì có thể đưa chúng ta đến sự nguy hiểm của việc làm chúng trở thành thần tượng của chúng ta? Những điều gì trong đời sống mỗi ngày mà chúng ta ham mê và không bỏ được? TV, máy điện toán, điện thoại, xe hơi, nhà, sự ăn uống, tiền bạc, danh vọng, hay cả những người mà chúng ta yêu mê. Suy gẫm và tự hỏi chính mình: Hết thảy các điều này mang cho chúng ta sự cứu rỗi nào?

Cuối cùng chúng ta biết không có một điều gì mà chúng ta tôn thờ và yêu mê có thể ban cho chúng ta sự sống vĩnh cửu. Chúng ta biết không một “thần tượng” nào kể trên có thể làm chúng ta thấy mãn nguyện và thấy lòng mình đã có đủ điều mình khao khát. Nếu chúng ta không thật trọng mà đặt Đức Chúa Giê-su lên cao hơn hết trong đời mình, chúng ta có thể dễ dàng bị lôi cuốn theo các thần tượng giả dối của đời sống hiện đại. Đây là những lời khuyên cáo của Giê-rê-mi về các thần giả dối.

Nhóm Người Trung Tín Còn Sót Lại

“Trong các năm cuối của quốc gia Giu-đa, đời sống dân chúng ngày càng bại hoại và họ không nghe theo những lời khuyến cáo của tiên tri Giê-rê-mi. Quân đội Ba-by-lôn tấn chiếm họ lần thứ ba, và lần này đã tấn công đến tận thành Giê-ru-sa-lem. Hy vọng tiêu tan trong lòng dân sự. Giê-rê-mi đã tiên tri về sự hủy phá hoàn toàn vì cơ dân sự đã phạm tội cùng Chúa. Vì những lời tiên tri của ông chỉ nói cho họ biết họ sẽ bị thua trận và thành Giê-ru-sa-lem bị hủy diệt, các nhà lãnh đạo thời ấy đã quăng ông vào tù. Nhưng vẫn còn một nhóm nhỏ trong vòng dân sự vẫn giữ lòng trung tín với Đức Chúa Trời đang ở giữa thành và Đức Chúa Trời đã không quên họ. Ngay khi Giê-rê-mi bị bỏ tù và bị canh giữ bởi những người ghét những lời ông nói, Giê-rê-mi đã nói tiên tri về sự tha thứ của Đức Chúa Trời đối với dân sự Ngài vì bởi vẫn còn những kẻ trung tín còn sót lại. Những lời tiên tri về lòng nhân từ của Đức Chúa Trời có vì nhờ nhóm người kẻ vẫn giữ lòng tin, dầu nhỏ nhoi, là niềm hy vọng để an ủi hội thánh Chúa từ ngày xưa ấy cho đến ngày nay.” – Phỏng trích Ellen G. White, Prophets and Kings (Các Tiên Tri và Các Vua), trang 466.

Hãy Đọc Giê-rê-mi 23:1-8 và 33:14-18. Cái tư tưởng về nhóm người còn sót lại đã được giải thích thế nào? Trong thời Tân Ước, danh từ “nhóm người còn sót lại” được dùng như thế nào?

Trong câu 5-7, các học giả Kinh Thánh đã giải thích ấy là lời tiên tri về Đấng Mê-si, là lời tiên tri về sự cứu vớt đến cho những kẻ trung tín với Đức Chúa Trời. Sau thời kỳ bị lưu đày ở Ba-by-lôn, một nhóm những kẻ còn sót lại đã trở về cố hương. Nhưng các chủ đích của Đức Chúa Trời đã được thực thi trong giòng dõi Vua Đa-vít qua Đức Chúa Giê-su là Đấng một ngày sẽ làm Vua muôn vua và Chúa muôn chúa.

Lời tiên tri đã được ứng nghiệm một phần qua sự giáng trần lần thứ nhất của Đức Chúa Giê-su (đọc Ma-thi-ơ 1:1; Ma-thi-ơ 21:7-9; Giăng 12:13). Lời tiên tri này sẽ hoàn tất khi Đức Chúa Giê-su tái lâm (đọc Đa-ni-ên 7:13, 14), khi mà mọi kẻ đã trung tín với Đức Chúa Trời sẽ sống trong bình an với Ngài muôn đời. Sự cứu chuộc đã được thể hiện qua sự giải phóng dân Chúa ra khỏi Ai Cập.

Thứ Sáu * 25 Tháng 12

Nghiên Cứu Bổ Túc:

Qua toàn sách Giê-rê-mi, chúng ta nghĩ gì về cuộc đời của tiên tri Giê-rê-mi? Trong Chúa, ông là một người thành công hay thất bại? Ông phải gặp bao cảnh khổ đau, nhọc nhằn. Từ các thầy tế lễ, các tiên tri, các vua, và cả dân thường cũng chẳng ai thích nghe những lời ông khuyến cáo. Lời ông nói còn làm họ thêm tức bực. Dân tộc ông còn nghĩ rằng ông là một kẻ phản quốc. Khi cuối cùng những điều ông tiên đoán đã xảy đến, họ lại càng tức giận với ông. Họ đã quăng ông xuống một hố bùn sâu, họ tưởng ông sẽ chết ở đó. Nhưng Giê-rê-mi đã sống để tận mắt mình thấy toàn quốc gia mình bị bắt làm nô lệ và lưu đày giữa cảnh hủy phá của Giê-ru-sa-lem và đền thờ Đức Chúa Trời bị đập bể. Là con người chúng ta thấy rõ ràng cuộc đời của Giê-rê-mi đầy sự đau buồn!

Đề Tài Thảo Luận:

- 1** Giê-rê-mi là một người thất bại hay thành công? Giải thích lý do nào mang bạn đến câu trả lời của mình? Nếu chúng ta cho là ông thắng cuộc thì điều đó cho chúng ta thấy gì về tiêu chuẩn thế gian dùng để đánh giá sự thành công? Tiêu chuẩn nào chúng ta dùng để định gì là thành công và gì là thất bại, gì là đúng và gì là sai, gì là thiện và gì là ác?
- 2** Cuộc đời và chức vụ của Đức Chúa Giê-su có giống như của Giê-rê-mi không? Giải thích.